

สรุปข้อสั่งการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การระบาดระลอกเดือนมกราคม ๒๕๖๕
(วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)



หนังสือสั่งการ

๑. ข้อสั่งการจาก ศบค. และประกาศกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ COVID - 19

ที่	ประเด็น	รายละเอียด	หนังสือสั่งการ
๑	คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ ๕/๒๕๖๕	คำสั่ง ศบค. ที่ ๕/๒๕๖๕ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๓) มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 มีคำสั่งให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรและหลักเกณฑ์การดำเนินการในที่พักหรือสถานที่กักกัน ซึ่งทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19	- คำสั่ง ศบค. ที่ ๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๕ (เอกสาร ๑)
๒	การดำเนินการตามคำสั่ง ศบค. ที่ ๕/๒๕๖๕	ศบค.มท. ขอให้ทุกจังหวัด และหน่วยงาน ดำเนินการตามคำสั่ง ศบค. ที่ ๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๓) ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร และหลักเกณฑ์การดำเนินการในที่พักหรือสถานที่กักกัน ซึ่งทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด	- หนังสือ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๑๓๙๓ ลงวันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๕ (แจ้งกรม และ รัฐวิสาหกิจ) (เอกสาร ๒) - โทรสาร มท. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๑๓๙๒ ลงวันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๕ (แจ้งทุกจังหวัด) (เอกสาร ๓)

๑. ข้อสั่งการจากการประชุมที่สำคัญ ๆ (ศบค. /ศปก.ศบค. /ศูนย์บูรณาการการแก้ไขโควิด - 19 ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)

<p>๑</p>	<p>มติการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รับทราบผลการประชุม ศบค. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕</p>	<p>ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ศบค.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</p> <p>ศบค.มท. ขอให้ทุกจังหวัด และทุกหน่วยงานดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวต่อไป</p> <p>โดยนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้</p> <p>๑. พิจารณาดำเนินการหารือร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีพื้นที่ชายแดนติดต่อกันเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการเปิดรับผู้เดินทางเข้าประเทศ และศึกษาแนวทางการเปิดประเทศของมาเลเซียเพื่อเป็นข้อมูลต่อไป</p> <p>๒. สร้างการรับรู้สถานการณ์การแพร่ระบาดและผู้ติดเชื้อและมาตรการควบคุมโรคในประเทศไทย และสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดและลดจำนวนผู้ติดเชื้อให้ได้โดยเร็วที่สุด และประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อจัดเตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 ทวีความรุนแรงมากขึ้น รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด - 19 เข็มที่ ๑ เข็มที่ ๒ และเข็มกระตุ้นให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ครบตามเป้าหมาย และให้จัดทำหลักเกณฑ์และมาตรการการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ของสถานศึกษาในนักเรียนแต่ละกลุ่มให้ชัดเจน รวมทั้งประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้เสียสละดูแลนักเรียนในช่วงสถานการณ์โควิด - 19 ด้วย</p> <p>๔. พิจารณาการเพิ่มศักยภาพในการผลิตชุดตรวจ ATK ซึ่งเป็นสินค้านวัตกรรมจากงานวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้มีชุดตรวจ ATK เพียงพอต่อความต้องการ และให้ประชาชนหาซื้อได้ในราคาที่เหมาะสม</p>	<p>- หนังสือ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๑๒๖๗ ลงวันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๕ (แจ้งหัวหน้าส่วนระดับกรม และ รัฐวิสาหกิจ)</p> <p>(เอกสาร ๑)</p> <p>- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๑๒๖๖ ลงวันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๕ (แจ้งทุกจังหวัด)</p> <p>(เอกสาร ๒)</p>
----------	--	---	---

		<p>๕. ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ผลิตและจำหน่ายชุดตรวจ ATK ที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานตามกฎหมายหรือจำหน่ายเกินกว่าราคาที่กำหนด</p> <p>๖. ดำเนินการป้องกันการลักลอบนำเข้าแรงงานผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัด และสืบสวนขยายผลการจับกุมแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมือง โดยเฉพาะนายหน้าและสถานประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เรียกจับผลประโยชน์และนำเข้าแรงงานต่างด้าว ให้ดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด</p> <p>๗. พิจารณากำหนดมาตรการควบคุมโรคเฉพาะสำหรับกลุ่มแรงงานต่างด้าว</p> <p>๘. กรณีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในพื้นที่ หรือสถานที่ที่ไม่ใช่พื้นที่ท่องเที่ยว ให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการกลไกทุกส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นที่ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และท้องถิ่น ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหา เพิ่มความเข้มข้นในการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ในการปฏิบัติตามมาตรการ Covid-free Setting ในทุกกิจการ/กิจกรรมรวมทั้ง ให้ทุกหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ให้กำกับหรือบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด</p> <p>๙. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ขอความร่วมมือ และกำกับดูแลการจัดกิจกรรมในเทศกาลต่าง ๆ ของประชาชนภาคเอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ เทศกาลวันวาเลนไทน์ เป็นต้น ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและปลอดภัยตามมาตรการทางสาธารณสุข</p>	
๒	เรื่อง เน้นย้ำข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุม ศบค. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕	<p>ศบค.มท. ได้รับการประสานงานจาก ศปก.ศบค. ให้เน้นย้ำข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุม ศบค. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เพิ่มเติม ศบค.มท. จึงขอให้กรุงเทพมหานคร และจังหวัด พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้</p> <p>๑. สร้างการรับรู้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ผู้ติดเชื้อและมาตรการควบคุมโรคในประเทศไทย สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดและลดจำนวนผู้ติดเชื้อให้ได้โดยเร็วที่สุด และรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด โดยอาศัยกลไกในระดับพื้นที่ อาทิ กำนัน</p>	<p>- หนังสือ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/๑๑๑๑ ลงวันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๕ (แจ้งทุกจังหวัด) (เอกสาร ๓)</p>

		<p>ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ในการสื่อสารทำความเข้าใจ และติดตามเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 รวมถึงจัดเตรียมแผนเผชิญเหตุ กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ทวีความรุนแรงมากขึ้น</p> <p>๒. ดำเนินมาตรการควบคุมการลักลอบเข้าประเทศ และการเคลื่อนย้ายแรงงานผิดกฎหมายตามแนวชายแดน พื้นที่ตอนใน และหมู่บ้าน อย่างเคร่งครัด โดยบูรณาการ และประสานการปฏิบัติกับกองกำลังป้องกันชายแดน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ตรวจสอบบุคคลแปลกหน้าที่เดินทางเข้ามาในหมู่บ้าน/ชุมชน และสถานประกอบการ/โรงงานในพื้นที่ไม่ให้มีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดตลอดจนสร้างการตระหนักรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งสืบสวนขยายผลการจับกุมแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าประเทศ โดยเฉพาะนายหน้าผู้นำพา และสถานประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เรียกรับผลประโยชน์และนำเข้าแรงงานต่างด้าวให้ดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด</p>	
๓	<p>เรื่อง ขอให้จัดทำรายงานการดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากการประชุม ศบค. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕</p>	<p>นายกรัฐมนตรีมีบัญชาให้จังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงสุดในประเทศ ๑๐ อันดับแรก (รวมกรุงเทพมหานคร) จัดทำรายงานการดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมในครั้งถัดไป โดยรายงานให้ ศบค.มท. ทราบภายในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moicovid2022@gmail.com</p>	<p>- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๑๑๑๒ ลงวันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๕ (แจ้งปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี นนทบุรี ภูเก็ต ขอนแก่น อุบลราชธานี ปทุมธานี นครศรีธรรมราช และจังหวัดเชียงใหม่)</p> <p style="text-align: center;">(เอกสาร ๔)</p>
๔	<p>ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีจากการประชุม ศบค. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕</p>	<p>นายกรัฐมนตรี/ประธานกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นประธานการประชุม ได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ให้ ศปก.สธ. ร่วมกับ ศบค.มท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างการรับรู้สถานการณ์การแพร่ระบาดและผู้ติดเชื้อและมาตรการควบคุมโรคในประเทศไทย และสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกัน</p>	<p>- หนังสือ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/๒๗๐๑ ลงวันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๕ (แจ้งทุกจังหวัด)</p> <p style="text-align: center;">(เอกสาร ๕)</p>

		<p>การแพร่ระบาดและลดจำนวนผู้ติดเชื้อให้ได้โดยเร็วที่สุด และประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อจัดเตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 ทวีความรุนแรงมากขึ้น รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ให้ ศปม. กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการป้องกันการลักลอบนำเข้าแรงงานผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัด และสืบสวนขยายผลการจับกุมแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมือง โดยเฉพาะนายหน้าและสถานประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เรียกรับผลประโยชน์และนำเข้าแรงงานต่างด้าว ให้ดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด</p>	
๕	<p>เรื่อง ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดกาฬสินธุ์ ในประเด็นมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดแบบบูรณาการ ในการประชุม ศปก.ศบค. เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</p>	<p>ศปก.ศบค. ได้จัดประชุม เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดกาฬสินธุ์ ในประเด็นมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดแบบบูรณาการ ซึ่งที่ประชุมรับทราบรายงานของจังหวัดกาฬสินธุ์ เกี่ยวกับสถานการณ์การติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน และมีข้อเสนอให้จังหวัดกาฬสินธุ์ นำประเด็นการแพร่ระบาดในกลุ่มก้อนเข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาเป็นการเร่งด่วน รวมถึงกำกับ ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขในงานมหรสพอย่างเคร่งครัด</p>	<p>- หนังสือ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/๒๘๙๑ ลงวันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๕ (แจ้งจังหวัดกาฬสินธุ์)</p> <p>(เอกสาร ๖)</p>
๖	<p>เรื่อง แนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จากการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</p>	<p>ในการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้ ศบค.มท. พิจารณาดำเนินการเรื่อง แนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ศบค.มท. จึงขอให้กรุงเทพมหานคร และจังหวัดพิจารณา ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. การบริการประชาชนให้สามารถเข้าถึงการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) แบบ Antigen Test Kit (ATK) ครอบคลุมทุกพื้นที่ หมู่บ้าน ชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และเพิ่มจำนวนหมู่บ้านผู้ไม่ติดเชื้อให้มากขึ้น</p> <p>ทั้งนี้ ให้ กรุงเทพมหานครประสานความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้จังหวัด</p>	<p>- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๑๒๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๕ (แจ้งทุกจังหวัด)</p> <p>(เอกสาร ๗)</p>

		<p>ประสานความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องด้วย</p> <p>๒. ให้พิจารณานำโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) โดยรณรงค์ด้วยวิถีชีวิตวิถีพระราชทาน และการดำเนินงานเชิงรุกในพื้นที่ของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานไปขยายผลตามมาตรการ แนวทางการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของกระทรวงสาธารณสุข หากกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดใดมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนรณรงค์ด้วยวิถีชีวิตวิถีพระราชทานให้ประสานงาน พันเอก กิติเมศวร์ สกุลพัฒนรงค์ กลุ่มจิตอาสาภัยพิบัติ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานหมายเลขโทรศัพท์ ๑๘ ๑๒๐๗ ๗๕๑๙</p>	
๗	เรื่อง การประชุม ศบค. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕	<p>ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ที่ประชุมได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">๑. ยกกระดับประสิทธิภาพ Home Isolation และ Community Isolation เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าสู่กระบวนการกักตัวและรักษาอาการได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอตามปริมาณยอดผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยให้มี Call Center ที่สามารถตอบสนองได้อย่างเพียงพอและรวดเร็ว๒. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการคัดกรอง การแนะนำการรักษา และการบริหารจัดการเพื่อให้ตอบสนองต่อผู้ติดเชื้อแต่ละประเภทได้๓. ให้มีการติดตามอาการ การแก้ไขปัญหา การให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแก่ผู้ติดเชื้อจนกว่าจะหายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้เข้าใจในการดำเนินการของภาครัฐ๔. เร่งการฉีดวัคซีนเข็มที่ ๓ ครอบคลุมประชากรกลุ่มเป้าหมายให้มากยิ่งขึ้น๕. พิจารณาหาวิธีการทำให้ผู้ประกอบกิจการรับผิดชอบร่วม เพื่อให้ผู้ใช้บริการปลอดภัยและกิจการอยู่รอด <p>ศบค.มท. จึงขอให้กรุงเทพมหานคร และจังหวัดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>	<p>- โทรสาร มท.ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๑๓๒๐ ลงวันที่ ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๕ (แจ้งทุกจังหวัด)</p> <p>(เอกสาร ๘)</p>

๒. ข้อสั่งการจาก ศบค.มท.

ที่	ประเด็น	รายละเอียด	หนังสือสั่งการ
๑	เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)	<p>ศบค.มท. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการป้องกันเฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ จึงให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ให้หน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ๒. ให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนฉีดวัคซีนตามหลักเกณฑ์ที่ภาครัฐกำหนด ๓. ให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำหรับสำนักงาน สถานที่ทำงาน อย่างเคร่งครัด ๔. ให้หน่วยงานทำการตรวจคัดกรองด้วย Antigen Test Kit (ATK) อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง สำหรับหน่วยงานที่ไม่พบผู้ติดเชื้อ และอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง สำหรับหน่วยงานที่พบผู้ติดเชื้อเข้าข่าย หรือ ผู้ติดเชื้อยืนยันโรค ๕. หากหน่วยงานใดพบบุคลากรเป็นผู้ติดเชื้อเข้าข่าย หรือผู้ติดเชื้อยืนยันโรค ให้มีการดำเนินการเพื่อให้บุคลากรดังกล่าวเข้าสู่ระบบทางสาธารณสุขโดยเร่งด่วน และรายงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบทันที พร้อมสำเนาแจ้งกองการเจ้าหน้าที่ สป. 	<p>- หนังสือ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๑๒๑๕ ลงวันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๕ (แจ้งหัวหน้าหน่วยงาน)</p> <p>(เอกสาร ๑)</p>
๒	เรื่อง ยกเว้นค่ากระแสไฟฟ้าของโรงพยาบาลสนาม และศูนย์พักคอย	<p>ศบค.มท. ขอความร่วมมือการไฟฟ้านครหลวงพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง กรณีการยกเว้นค่ากระแสไฟฟ้าและค่าติดตั้งของโรงพยาบาลสนาม/โรงพยาบาลสนามระดับกลุ่มเขต และศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อของกรุงเทพมหานคร ผลเป็นประการใด ขอให้แจ้ง ศบค.มท. ทราบด้วย</p>	<p>- หนังสือ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๓๐๕๗ ลงวันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๕ (แจ้งผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง)</p> <p>(เอกสาร ๒)</p>
๓	เรื่อง ยกเว้นค่าน้ำประปาของโรงพยาบาลสนาม และศูนย์พักคอย	<p>ศบค.มท. ขอความร่วมมือการประปานครหลวงพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง กรณีการยกเว้นค่าน้ำประปาและค่าติดตั้งของโรงพยาบาลสนาม/โรงพยาบาลสนามระดับกลุ่มเขต และศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อของกรุงเทพมหานคร ผลเป็นประการใด ขอให้แจ้ง ศบค.มท. ทราบด้วย</p>	<p>- หนังสือ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๓๐๕๘ ลงวันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๕ (แจ้งผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง)</p> <p>(เอกสาร ๓)</p>

ที่	ประเด็น	รายละเอียด	หนังสือสั่งการ
๔	เรื่อง ขอความร่วมมือในการกำกับติดตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด - 19 ในพื้นที่อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 แบบกลุ่มก้อน (Cluster) และแก้ไขปัญหาการระบาดแบบฟุ้งเป้า	<p>ศบค.มท. ได้รับแจ้งจาก คกก. โรคติดต่อแห่งชาติ กรมควบคุมโรค ขอความร่วมมือในการกำกับติดตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด - 19 ในพื้นที่อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 แบบกลุ่มก้อน (Cluster) และแก้ไขปัญหาการระบาดแบบฟุ้งเป้า</p> <p>ศบค.มท. จึงขอให้กรุงเทพมหานคร และจังหวัดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ รวมถึงการนำเชื้อจากชุมชนเข้าไปแพร่ในสถานพยาบาล และเตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดการระบาดในพื้นที่ ให้สอดคล้องตามสถานการณ์และความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่ ๒. กำกับติดตามการให้บริการวัคซีนโควิด - 19 เข็มกระตุ้นในกลุ่ม ๖๐๘ และเด็กอายุ ๕ - ๑๗ ปี โดยเร่งรัดการให้วัคซีนในโรงเรียน สถานศึกษา รวมถึงโรงเรียนประจำหรือโรงเรียนสอนศาสนา ๓. เน้นย้ำการดำเนินการตามมาตรการ VUCA ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมการรวมกลุ่มพิธีกรรมทางศาสนา มหกรรมการแสดงต่าง ๆ ๔. กำกับติดตามตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) และมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) สำหรับตลาดค้าส่งที่มีขนาดใหญ่ โรงงาน สถานประกอบการ รวมถึงสถานประกอบการที่มีแรงงานข้ามชาติ ๕. เข้มงวดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคน เช่น วงสุราหลังเลิกงาน ร้านอาหารกึ่งผับ สนามชนไก่ กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น บ่อนการพนัน เป็นต้น 	<p>- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๑๓๒๑ ลงวันที่ ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๕ (แจ้งทุกจังหวัด)</p> <p>(เอกสาร ๔)</p>

งานนโยบายพิเศษ
 กลุ่มงานวางแผนยุทธศาสตร์
 ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์
 กองวิชาการและแผนงาน